

Số: 79/BC - MTTQ

Hạ Long, ngày 22 tháng 12 năm 2008

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

MTTQ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NHIỆM KỶ 2008 – 2013

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam (Khoá VI). Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 22/11/2007 của Ban bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị số 08-CT/TU ngày 14/01/2008 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh " v/v Lãnh đạo tổ chức đại hội MTTQ các cấp". Tiếp tục thực hiện Thông tri số 32/TT-MTTW ngày 04/4/2008 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp Huyện, Thị xã, Thành phố và cấp Tỉnh.

Trong quý IV năm 2008 Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo hoàn thành Đại hội của 14/14 Huyện, Thị xã, Thành phố trong toàn tỉnh với các kết quả cụ thể như sau:

I.- KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐẠI HỘI MTTQ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.

1 Công tác chỉ đạo, lãnh đạo và hướng dẫn Đại hội của MTTQ tỉnh

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã bám sát hướng dẫn của Ban thường trực MTTQ Việt Nam để xây dựng trên 20 loại văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện như: Xây dựng chương trình Đại hội, quy trình làm công tác nhân sự, hướng dẫn tham gia sửa đổi điều lệ, tham gia báo cáo chính trị cấp tỉnh, hướng dẫn viết báo cáo cấp Huyện, thị xã, Thành phố... Giúp cơ sở hệ thống và chuẩn hoá các văn bản phục vụ Đại hội đúng nguyên tắc và quy định của điều lệ.

- Phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền trong hệ thống các Ban tuyên giáo cấp huyện thị xã, thành phố, các tổ chức thành viên của mặt trận và hệ thống thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị lớn, rộng khắp trong toàn xã hội là dấu ấn trong đời sống chính trị của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất chọn 03 đơn vị (Đầm Hà, Cẩm Phả, Yên Hưng) đại diện cho 03 khu vực để chỉ đạo điểm Đại hội cấp Huyện, Thị xã, Thành phố. Ra thông báo số 26/TB-MTTQ ngày 30/10/2008 v/v rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội cấp huyện. Tiếp tục phân công các đồng chí trong Ban thường trực trực tiếp theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ các địa phương chuẩn bị tốt cho Đại hội .

- Đảng đoàn-Ban thường trực trực tiếp làm việc với Thường trực cấp ủy, lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng các địa phương, với Ban thường trực